

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) พ.ศ. ....

อ.ดร.กฤษณา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ก.ง.ส.) ข้อ ๑๑ (๓) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. รศ.ดร.ชาติรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ทางโรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอน On site จึงงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมค่าห้องเรียนปรับอากาศ โดยการคิดคำนวณในการลดอัตราค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พิจารณาในภาพรวมของอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนต่าง ๆ โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่ปรับลดนี้คิดในอัตราถ้วนเฉลี่ยทุกรายการ

๒. ผศ.ดร.สารุ่ง ต้นตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วย

๓. ดร.ณรงค์ ตานานวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่โรงเรียนยังคงมีการใช้สื่อและห้องเรียนปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยยังคงมีต้นทุนในการบริหารจัดการ หากมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นการลดอัตราค่าธรรมเนียมเช่นนี้ ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบหรือไม่

## มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) พ.ศ. ....

ถนัด บุญชัย

(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

